

ด่วนที่สุด

ที่ รง ๐๖๒๖/๒๓๖๕๕



สำนักงานประกันสังคม

ถนนติวานนท์ นบ ๑๑๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขอให้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้ทัดเทียมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) กรณีตัวอย่างด้านทันตกรรม และด้านการรักษาโรคมะเร็ง

เรียน เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค

อ้างถึง หนังสือสภาองค์กรของผู้บริโภค ที่ สอ.บ.นย.๖๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้สำนักงานประกันสังคมปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้ทัดเทียมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) กรณีตัวอย่างด้านทันตกรรม และด้านการรักษาโรคมะเร็ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประกันสังคมขอเรียนว่า ระบบหลักประกันสุขภาพสำคัญ ๓ ระบบใหญ่มีแหล่งที่มาของงบประมาณ การบริหารจัดการ อัตราและวิธีการจ่ายเงินที่แตกต่างกัน ซึ่งการบริหารจัดการปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมจัดบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนโดยคำนึงถึงคุณภาพและการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนี้

๑. การให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ในกรณีการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเก้าร้อยบาทต่อปี กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนในวงเงินไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท และในกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากในวงเงินไม่เกินสี่พันสี่ร้อยบาท ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐ (๑๙,๐๐๐ แห่ง) สถานพยาบาลเอกชนหรือคลินิกทันตกรรมเอกชน (๓,๓๑๕ แห่ง) ซึ่งผู้ประกันตนเข้ารับบริการในสถานพยาบาลหรือคลินิกในความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายด้วยช่องทางบริการที่หลากหลายทำให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงบริการได้ในปี ๒๕๖๔ มีผู้ประกันตนใช้บริการทันตกรรม จำนวน ๒,๙๓๗,๘๗๘ ครั้ง ดังนั้น จึงสะท้อนให้เห็นถึงบริบทในการจัดบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมของสำนักงานประกันสังคมที่ถูกต้องแบบให้เหมาะสมกับลูกจ้างแรงงาน

๒. การให้บริการทางการแพทย์กรณีการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ประกันตน ครอบคลุมการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก โดยสำนักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง และประเภทผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DRGs) ที่มีค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ปรับตามวันนอน (Adjusted Relative Weight : AdjRW) สถานพยาบาลให้การรักษาด้วยโรคมะเร็ง ๒๐ ชนิดตามแนวทางที่กำหนด (Protocol) และรายการยาทุกรายการที่ระบุในโปรโตคอลกรณีที่ไม่สามารถรักษาตามแนวทางที่กำหนด (Protocol) หรือกรณีการรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นนอกเหนือจากโรคมะเร็ง ๒๐ ชนิด

ที่มี...

ที่มีความจำเป็นต้องให้การรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็งและหรือเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา สำนักงานจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อรายต่อปี ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับผู้ประกันตนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(๒) เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคมสนับสนุนให้สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์หรือสถานพยาบาลอื่นที่สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิส่งตัวไปรักษาต่อ

สำหรับข้อเสนอนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนด้านการดูแลสุขภาพช่องปากและการรักษาโรคมะเร็ง นั้น สำนักงานประกันสังคม มีคณะกรรมการการแพทย์และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ของการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อนำมาพัฒนาสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องไม่ด้อยกว่ากองทุนสุขภาพอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์)
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์

โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๖ ๒๔๙๘

โทรสาร ๐ ๒๕๒๗ ๗๐๒๐